

ข่าวประจำวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เปลี่ยน "พระเอก" ช่วยชาวนา



มาว่ากันต่อด้วยเรื่อง นโยบายประชารัฐ แนวคิดใหม่ของรัฐบาล ชาวนาสู้ภัยแล้ง...ขอเช่านาจ้างชาวนาปลูกพืชอย่างอื่นแทน เก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปขาย ได้กำไรมาแบ่งกัน ช่วยให้ชาวนามีรายได้ 3 ต่อ จากค่าเช่า ค่าจ้าง และปันผลกำไร แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มั่นใจ ชาวนาจะได้ 3 ต่อ... อาจได้แค่ต่อเดียว คือค่าจ้าง เพราะที่นาส่วนใหญ่เป็นของนายทุน กับไม่มั่นใจให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาจัดการด้านตลาด นำผลผลิตไปขายแล้วจะมีกำไร กลัวจะลงเอยเหมือนจำนำข้าว นอกจากขาดทุนไม่มีกำไรแบ่งให้ชาวนา ยังต้องเสียค่าเช่าโกดังเก็บของเนาเหมือนเดิม นี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเรา ที่ยังแก้ไม่ตก...ให้ภาครัฐ ให้ข้าราชการมาลงมือปฏิบัติเองเมื่อไร เจิงเมื่อนั้น สาเหตุเพราะโครงการจะล้มเหลวยังไง ขาดทุนแค่ไหน ข้าราชการยังคงได้รับเงินเดือนเหมือนเดิม เท่าเดิม ไม่เหมือนเกษตรกร ภาคเอกชน ทำแล้วเจิง รายได้หด รับผิดชอบตัวเองไปเต็มๆ วันนี้ภาวะเศรษฐกิจหดหู่ ไม่ใช่มาจากเศรษฐกิจโลกอย่างเดียว รายได้ของภาคเกษตรหดสน ไม่มีปัญญาจับจ่ายใช้สอยให้เงินหมุนๆ เป็นอีกสาเหตุสำคัญ ต้องยอมรับยุคการค้าเสรีเบ่งบาน การทำธุรกิจครบวงจรมีมากขึ้น ได้ทำให้รูปแบบของระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป...ทุกอย่างพของระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าแต่ก่อน หน่วยธุรกิจระดับล่าง ภาคเกษตรเดือดร้อน ธุรกิจระดับบนได้รับผลกระทบไปด้วย ในเมื่อวันนี้ ภาคเอกชนรู้สขของปัญหาดี เกษตรกรไปไม่รอด ตัวเองก็ไปไม่เป็น...ทำไมไม่ใช้โอกาสนี้ ผลักดันให้เอกชนเข้ามาเป็นพระเอกในการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น เพราะภาคเอกชนรู้ดีว่าจะให้เกษตรกรผลิตอะไร ปลูกอะไรขาย ถึงจะมีราคา เป็นที่ต้องการของตลาด และได้กำไรมาแบ่งปันกัน ส่วนข้าราชการ พระเอกคนเดิม ออกหน้าแสดงผ่านจอมานาน จนหน้าซ้ำ ชาวบ้านเห็นกันจนเบื่อ ควรผลักดันให้ไปเป็นผู้กำกับกับการแสดงได้แล้ว...ทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำ กำกับดูแล ไม่ให้เอกชนกับเกษตรกรคดโกงเอาเปรียบรังแกกัน ก็พอแล้ว

ชมชื่น ชูช่อ

## สงสัยกากมันห่อทานอล ตัวการคร่าวัวประจวบฯ



จากกรณีฟาร์มโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี และ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ทายอดกันตายมาตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุรวมแล้วกว่าร้อยตัว ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา น.สพ.อยุทธิ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ จ. เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมเกษตรกรโคนม พบว่าฟาร์มที่มีปัญหา เกษตรกรได้นำกากมันสำปะหลังเหลือใช้จากโรงงานผลิตเอทานอลมาให้โคกินและในกากดังกล่าวมีเชื้อราขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก



นอกจากนั้นผลการตรวจเลือดโคที่เสียชีวิตทางห้องปฏิบัติการพบค่า เอนไซม์ตับ SGPT/SGOT Creatinine Kinase ขึ้นสูงมาก แสดงว่าตับและกล้ามเนื้อถูกสารพิษทำลายไปมาก อาจเป็นไปได้เชื้อราที่เกิดขึ้นในกากมันสำปะหลังจากการหมักทำเอทานอล เป็นเชื้อราชนิดที่ปลดปล่อยสารพิษออกมา เพราะกระบวนการหมักเป็นแบบเปิด ที่มีอากาศเข้าไปได้ จึงทำให้เกิดเชื้อราชนิดไม่ดีปลดปล่อยสารพิษออกมา ที่สังเกตได้ง่ายๆ จะพบว่า กากมันสำปะหลังเหล่านี้จะมีกลิ่นเหม็นมาก

ไม่เหมือนกับกระบวนการหมักอาหารสัตว์ที่ใช้แบบปิดไม่ให้อากาศเข้าไป หมักในถุงในถังที่ปิดมิดชิด อาหารที่ได้มาจะมีกลิ่นหอมและจากการสอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุการตายของโคนมใน

พื้นที่ อธิบติกรมปศุสัตว์เผยว่า ฟาร์มโคนม 2 แห่ง ใน อ.ปราชญ์บุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงในรั้วเดียวกัน ฟาร์มหนึ่งเลี้ยงด้วยกากเอทานอล มีวัวตายไปถึง 17 ตัว ขณะที่อีกหนึ่งฟาร์มซึ่งอยู่ติดกัน ไม่ได้ใช้กากเอทานอล โคในฟาร์มสุขภาพปกติดี



ดังนั้น ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์จึงแนะนำให้เกษตรกรหยุดใช้กากเอทานอลเลี้ยงโค และให้ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เพชรบุรีนำหญ้ามาให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาในพื้นที่ใช้เลี้ยงโคไปก่อน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น